

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๒๕๖๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๗๙๒๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นขอ
ในหลักการของร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุรา โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตผลิตสุรา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตสุรา และยกเลิกทุนจดทะเบียนสำหรับผู้ผลิตสุราแซชชนิดเบียร์ เพื่อลดข้อจำกัดและเปิดโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุรา ขนาดกลางและขนาดย่อม และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อย ในธุรกิจสุรา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุรา เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้ขออนุญาต โดยไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสุราเป็นสินค้าควบคุมที่มีผลต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภค การดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อลดข้อจำกัดด้านการผลิตสุร่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับการควบคุม ตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต การใช้วัตถุดิบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อการบริโภค ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตสุรารวมถึงการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตสุร่าด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณุชา พิทยานนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๘๘๒

E-mail: Surapol@nesdc.go.th